

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 8 năm 2021

Số: 240 /BC-TTYT

V/v xin ý kiến chỉ đạo xử lý các trường hợp tử vong trong khu cách ly

KHẨN

Kính gửi: - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố
- Ủy ban Nhân dân thành phố

Ngày 25/7/2021 UBND thành phố ban hành công văn số 1810/UBND-VX, về việc chuyển đổi chức năng khu cách ly tập trung thành khu cách ly tạm thời để theo dõi điều trị mắc Covid-19;

Căn cứ Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020, về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng lan rộng trên địa bàn, hiện nay số lượng khu cách ly tập trung tạm thời để theo dõi điều trị mắc Covid-19 của thành phố đã lên đến 14 khu với gần 2.500 người và có khả năng mở rộng thêm trong thời gian tới.

Hiện tại cơ sở vật chất và trang thiết bị trong các khu cách ly không đảm bảo, phân cấp ban đầu tiếp nhận và điều trị chỉ ở tầng một.. Do đặc điểm diễn biến lâm sàng bệnh Covid nhanh và đột ngột, có những trường hợp diễn ra rất nhanh và bất ngờ, nên bệnh nhân có thể đột ngột tử vong trong khu cách nhất là vào ban đêm từ 02-04 giờ sáng.

Theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020, thì việc quy định xử lý thi hài tại các cơ sở Y tế điều trị Covid phải có Nhà đại thể. Tuy nhiên do chưa có hướng dẫn và trước tình hình thực tế chưa xảy ra trong tiền lệ, nên hiện tại Trung tâm Y tế không có Nhà đại thể để tổ chức khám liệm và đưa tử thi để tổ chức khám liệm và đưa đi hỏa táng.

Về chi phí thuê hỏa táng: có nhiều trường hợp người tử vong không phải là người tại địa phương (cách thành phố, huyện thị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoặc các tỉnh thành khác làm công nhân ở trọ...), trong khi tỉnh Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chốt chặn giao thông các tuyến đường nên thân nhân không đi lại được. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp người nhà không liên lạc được, hoặc liên lạc nhưng không hợp tác, cũng có nhiều trường hợp có hoàn cảnh

khó khăn, không có tiền trả cho cơ sở mai táng: công nhân làm thuê, người nghèo...không đủ chi phí lo mai táng, nên các cơ sở mai táng không thực hiện việc khâm liệm để đưa thi hài đi hỏa táng.

Nếu không giải quyết kịp thời tình huống nêu trên sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy trong việc an dân...

Kiến nghị: UBND thành phố chỉ định đơn vị chủ trì, bố trí kinh phí thực hiện, ký hợp đồng với cơ sở mai táng hợp pháp để thực hiện việc mai táng cho các trường hợp tử vong; Trung tâm Y tế đơn vị phối hợp thực hiện quy trình chuyên môn. Tạm thời trưng dụng nhà tang lễ thành phố để tổ chức hỏa táng cho các trường hợp tử vong do Covid trên địa bàn thành phố.


Trước tình hình cấp bách nêu trên, Trung tâm Y tế thành phố báo cáo và khẩn thiết kiến nghị UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ giải quyết kịp thời tình huống nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (báo cáo);
- UBMT TQ thành phố (phối hợp);
- Phòng KHTC thành phố (phối hợp);
- Phòng LĐTBXH thành phố (phối hợp);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đào